



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๘๑

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 70/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☞ ผู้ว่าฯ อัศวิน ให้การต้อนรับนายกฯ เข็มชมรพ.สนามกทม.
- ☞ กทม.รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
- ☞ กทม. ประสานโรงแรมจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอาการ
- ☞ เน้นย้ำร้านอาหารย่านเยาวราชร่วมรักษานามัยส่วนบุคคลป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

ข่าวสภากทม.

- ☞ ตั้งกกก.วิสามัญพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมปี 64

ข่าวสำนัก

- ☞ กทม. ร่วมกับ JICA จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรฯ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☞ ธนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ☞ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ☞ ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหารผู้ว่า อัศวิน ให้การต้อนรับนายกฯ เยี่ยมชมรพ.สนามกทม.

(21 เม.ย. 64) เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) เขตหนองจอก : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริหารการให้บริการทั้งในส่วนของการเข้าถึงประชาชน สายด่วน รถรับ-ส่งผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยและการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

สำหรับโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ ที่เรียกว่าโควิดเขียวให้มาดูแลรักษาและติดตามอาการ ได้ 400 เตียง แบ่งเป็น ชาย 180 เตียง หญิง 220 เตียง เว้นระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร โดยจัดเตียงชุดเครื่องนอน น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ เช่น อาหาร 3 มื้อ สัญญาณ Wifi รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อเต็มรูปแบบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ในทุกด้าน รวมไปถึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดเวลา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ท้องที่ รวมถึง รปภ. ของศูนย์กีฬา ด้วย นอกจากนี้ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่ จะพักอาศัยในโรงพยาบาลสนามนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งรายละเอียดก่อนเข้าพัก มีคิวอาร์โค้ดและแผ่นพับให้สแกนดูรายละเอียด การปฏิบัติตนด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้รองรับผู้ป่วยโควิดให้มากขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานครและนอกสังกัด ระดับที่ 2 การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เผื่อรองรับอาการ (Hospital) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ และระดับที่ 3 จัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วย ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,700 เตียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครอบเตียง 449 เตียง ยังว่างอยู่ 551 เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครอบเตียง 185 เตียง ยังว่างอยู่ 15 เตียง รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครอบเตียง 89 เตียง ยังว่างอยู่ 11 เตียง และรพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา(อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค) รวมครอบเตียง 723 เตียง เตียงคงเหลือ 977 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.64)

----- (อรรถชนัญญาณ์...สปส. รายงาน)

กทม.รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

(21 เม.ย. 64) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีรับมอบสิ่งของจาก ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ชุด PPE 30 ชุด หน้ากากอนามัย แบบ N95 62 กล่อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 20 กล่อง เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 7 เครื่อง ถังต้มน้ำไฟฟ้า 1 เครื่อง น้ำดื่มบรรจุแกลลอน 7 แกลลอน และน้ำดื่มบรรจุขวด 1,500 ขวด รวมมูลค่า 126,120 บาท จากนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.รัชนี วรวิจิตรโกศาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)

จากนั้นรับมอบรองเท้าแตะ จำนวน 5,000 คู่ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม จากนายปิยะ ซอโสตถิกุล นายชัยพัชร ซอโสตถิกุล นายจักรพล จันทวิมล กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทหนันยางอุตสาหกรรม จำกัด และรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก จากนางวราภรณ์ ไชยสถานนท์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเอราวัณพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม. ประสานโรงแรมจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอาการ

(20 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนมากขึ้น ตามแผนการรองรับระดับที่ 2 คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) โดยเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ เพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อกับโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาล กทม. เพื่อปรับโรงแรมเป็น Hospitel สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่

การจัดตั้ง Hospitel เป็นการพัฒนาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนอกสถานพยาบาล โดยการขยายพื้นที่การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเพิ่มจำนวนเตียงรักษาอย่างรวดเร็วใน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ อาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน แต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ สามารถได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันไม่ให้เกิดกลับไปแพร่กระจายเชื้อในชุมชน โดยหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับแนวทางการปรับโรงแรมเป็น Hospitel ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป มีเกณฑ์สำหรับโรงแรมที่จะเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ หมวด 1 โครงสร้างอาคารและวิศวกรรมปลอดภัยพร้อมเครื่องปรับอากาศแยกส่วน หมวด 2 บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพ หมวด 3 ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น หมวด 4 ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และหมวด 5 มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนและระบบการจัดการของเสีย

----- (อรรถจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

เน้นย้ำร้านอาหารย่านเยาวราชร่วมรักษาอนามัยส่วนบุคคลป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

(21 เม.ย. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ระบุมีการแพร่ระบาดบริเวณร้านอาหารเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีผู้ติดเชื้อจริงแต่เป็นเพียงบางร้านเท่านั้น โดยในส่วนของร้านตั้งใจอยู่ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีการระบุในสื่อออนไลน์ อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยปกติในช่วงสงกรานต์เป็นประจำทุกปี และไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านดังกล่าว อีกทั้งที่ผ่านมาร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครแนะนำอย่างเคร่งครัดตลอดมา โดยดำเนินการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ร้านตั้งใจอยู่ได้ให้พนักงานในร้านดูแลความสะอาดตนเอง รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมทั้งได้ตรวจวัดอุณหภูมิและจัดจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าและผู้ให้บริการ ตลอดจนจัดที่นั่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด

ส่วนกรณีร้านกระเป๋าบริเวณถนนราชวงศ์ ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไม่ตรีวานิช ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค และได้ให้ปิดร้านเพื่อทำความสะอาดตามมาตรการที่กำหนด สำหรับผู้ที่ติดเชื้อได้ประสานให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า กรณีที่มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วถนนเยาวราชนั้น กรุงเทพมหานครไม่ได้อนุญาตให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่มีภาพเผยแพร่ในสื่อออนไลน์แต่อย่างใด แต่ได้เน้นย้ำสร้างให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการถึงวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม โดยการเช็ดถู ด้วยแอลกอฮอล์ 70% และน้ำยาฟอกขาว บริเวณพื้นที่หรือจุดสัมผัสส่วนต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ จะเกิดประสิทธิภาพมีความปลอดภัยต่อผู้ทำความสะอาด พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามมาตรการ (D-M-H-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ข่าวสภากทม.ตั้ง กก. วิสามัญพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมปี 64

(20 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลสุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารโอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง

ในวันนี้ นายภาส ภาสสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ได้รายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุม โดยมีประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ประเด็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมและการวางแผนและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ประเด็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จากการประมวลผลข้อคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญ ยังเห็นว่าข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมืองต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมที่กำหนด จึงควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ทั้งกับหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาต กำกับ ดูแล และประชาชนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ช่วงแรกของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ระหว่างขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม และภายหลังการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าว และจะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.... โดยพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการศึกษา ด้านการระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาทั่วๆไป ด้านการสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามความจำเป็นที่หน่วยงานเสนอ โดยกรุงเทพมหานครขอเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.... โดยจ่ายขาดจากเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร รวมงบประมาณกว่า 12,190 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.... และมีมติตั้งคณะกรรมการพิจารณา 33 คน กำหนดพิจารณา 45 วัน

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนักกทม. ร่วมกับ JICA จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรฯ ครั้งที่ 1/2564

นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดประชุม คณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บท กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 (The Project for Strengthening Capacity for the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023) ในวันที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2562 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร เพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 (Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ของประเทศไทย รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้มีการจัดทำเป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับองค์การ JICA จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อกำหนดแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 ครั้งที่ 1/2564 เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย การจัดทำและพิจารณาเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการรับมือ และแนวทางการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ การจัดทำวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ในแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับใหม่ โครงการหรือมาตรการในเบื้องต้นสำหรับแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ และการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในปี 2564

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรฯ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย และนำไปสู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านเย็นสุข ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 8 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตมีนบุรี วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพนาสนธิ์แกรนด์วิลล์ ซ.เสรีไทย 68 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตทวีวัฒนา วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านสวนเทพมณฑล และหมู่บ้านคลองโพธิ์แลนด์ ถ.ศาลาธรรมสพน์ สอบถามโทร. 0 2441 4973 ต่อ 5526

เขตประเวศ วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 -5

เขตธนบุรี วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณชุมชนโรงเจ 2 แขวงบางยี่เรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ธนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายทรงกร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. (ปิด/เปลี่ยน/ปล่อย/ปรับปรุง/ปฏิบัติ) และ 1ข. (ขจัดไข่ยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 26 เม.ย. 64 ณ ชุมชนวัดดาวคะนอง และวันที่ 27 เม.ย. 64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

----- (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตป้อมปราบฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 23 เม.ย. 64 ณ ถ.พระราม 4 (แยกถนนไมตรีจิต - แยก ถ.มิตรพันธ์) และวันที่ 24 เม.ย. 64 ถ.ราชดำเนินนอก (แยกมัสวาน - แยกผ่านฟ้าสีลาด)

เขตวังทองหลาง วันที่ 25 เม.ย. 64 บริเวณ ซ.รามคำแหง 43/1 ซ.อินทราภรณ์ ซ.ลาดพร้าว 80, 101 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 26 เม.ย. 64 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 71 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตประเวศ วันที่ 23 เม.ย. 64 ณ วัดกระทู้มเสื่อปลา ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าเขี้ยวมรดกอาคาร ถึงปากซอยโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.14 ถ.คูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าหน้าตลาดนัมเบอร์วัน ถึงทางแยกเข้าวัดทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตสวนหลวง วันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 09.00-13.00 น. บริเวณ ถ.พัฒนาการ ถ.พระรามเก้า ถ.ศรีนครินทร์ ถ.รามคำแหง ทางพิเศษหมายเลข 7 (ถ.มอเตอร์เวย์) และ ถ.กำแพงเพชร

----- (ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หารสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 26 เม.ย. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดนัดรินทร์ทอง ถ.รามคำแหง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

ประเวศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เม.ย. 64 ครั้งที่ 1 จำนวน 17 ราย โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตประเวศ www.bangkok.go.th/vprowet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386-7

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)